



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

29 มกราคม 2565



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<b>โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</b>	
<p><b>สถานการณ์ประจำวัน</b></p> <p>- สถานการณ์ในประเทศ 28 ม.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,450 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,415,472 ราย รักษาหายเพิ่ม 7,484 ราย รักษาหายสะสม 2,309,648 ราย ยังรักษาอยู่ 83,698 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 28 ราย เสียชีวิตสะสม 22,126 ราย <b>สถานการณ์ทั่วโลก</b> มีผู้ติดเชื้อ 370,041,031 (+3,276,708) ราย เสียชีวิต 5,666,788 (+9,732) ราย รักษาหาย 292,272,837 (+2,208,041) ราย <b>ประเด็นที่น่าสนใจ</b> คือ องค์การยายุโรป อนุมัติให้ยาแพกซ์โลวิดของ บ.ไฟเซอร์ <b>อังกฤษ</b> ประกาศ จนท.สธ. ที่ไม่ฉีดวัคซีนโควิดมีโทษถูกย้าย-ไล่ออก, แนะนำวัคซีนบูสเตอร์ป้องกันเสียชีวิตจากโอมิครอนในคนอายุ 50 ปีขึ้นไปได้ 95% <b>ศรีลังกา</b> เล็งบังคับฉีดวัคซีนโควิดโดสกระตุ้น ก่อนเข้าที่สาธารณะบางแห่ง <b>สวีเดน</b> สธ. ไม่แนะนำฉีดวัคซีนโควิดให้เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ให้ฉีดเฉพาะเด็กที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเท่านั้น <b>สหรัฐฯ</b> พบบอดผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงกว่าช่วงสายพันธุ์เดลตาระบาดหนัก <b>แคนาดา</b> นายกฯ ต้องแยกกักตัวหลังมีความเสี่ยงติดเชื้อ <b>อินเดีย</b> ทางการกรงนิวเคลียกเลิกเคอร์ฟิวช่วงสุดสัปดาห์ และผ่อนปรนข้อจำกัดควบคุมโรคโควิด 19 <b>อินโดนีเซีย</b> เริ่มฉีดวัคซีนให้เด็กประถม อายุ 6 - 11 ปี <b>สิงคโปร์</b> พบผู้ติดเชื้อโอมิครอน สายพันธุ์ย่อย BA.2</p>	-
<p><b>ประเด็นสำคัญ</b></p> <p><b>1. มาตรการควบคุมโรค</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, mcot, INN, thebankkokinsight)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวถึงแนวทางการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็น “COVID Free Country” ว่า เป้าหมายคือลดการเสียชีวิตจากโควิดให้เป็นศูนย์ ด้วยการฉีดวัคซีน มียารักษาโรคเพียงพอ ปชช. ป้องกันตัวเองขั้นสูงสุด โดยคำว่า COVID Free ไม่ได้หมายความว่าโควิดไม่มีในโลก แต่หมายความว่าโควิดทำอะไรเราไม่ได้</p> <p>- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวไว้ว่า สธ. ยังไม่ได้ประกาศให้โรคโควิด 19 เป็นโรคประจำถิ่น เพียงแต่วางหลักเกณฑ์ทำให้โควิดเป็นโรคประจำถิ่นภายในปี 2565 โดยแบ่งเป็น 2 เฟส คือ 6 เดือนแรกและ 6 เดือนหลัง ส่วนเรื่องรักษาพยาบาลเป็นไปตามสิทธิระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประกันสังคม และสวัสดิการข้าราชการ ดังนั้นจึงไม่กระทบสิทธิการรักษา</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์สยามรัฐ, ไทยโพสต์, mcot</p> <p>- รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวถึงกรณีมีการตรวจพบเชื้อโควิด 19 ในกลุ่มผู้ชุมนุมพื้มพหลายราย ที่ชุมนุมข้างทำเนียบรัฐบาล สธ. จะต้องเข้ามามีการตรวจหรือไม่ว่า เข้าใจว่าทาง กทม. เป็นผู้ดูแล ขณะที่สถานการณ์วันนี้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตสูงขึ้นนั้นเชื่อว่าคงค่อยๆ ลดลง ขณะนี้เน้นเรื่องการดูแลผู้ป่วยหนัก และยืนยันว่าผู้เสียชีวิตยังอยู่ในจำนวนที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ส่วนที่สหรัฐฯ มีผู้เสียชีวิตสูงขึ้นทั้งที่เชื้อโอมิครอนมีอาการไม่รุนแรงนั้น ต้องดูในรายละเอียด เพราะสหรัฐฯ มีประชากรจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับวัคซีน และวิถีการใช้ชีวิตไม่เหมือนไทย คนไทยยังให้ความร่วมมืออย่างดี โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัย ทำให้การติดเชื้อยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ ส่วนใหญ่ผู้ที่ติดเชื้อมาจากการรวมตัวกัน ปาร์ตี้สังสรรค์ ย้ำ ปชช. ต้องป้องกันตัวเต็มที่</p> <p>- ส่วนการทำให้โควิดเป็นโรคประจำถิ่นได้ ต้องดูหลายปัจจัย ทั้งเรื่องการป่วยหนัก การเสียชีวิต การติดเชื้อ จำนวนผู้ได้รับวัคซีน รวมถึงความร่วมมือที่ได้รับ หากจำนวนไม่ขึ้นสูง เชื่อจะค่อย ๆ ลดความรุนแรงลง แต่การจะประกาศให้เป็นโรคประจำถิ่นได้ต้องใช้เวลา ขณะนี้เป็นเพียงเป้าหมายและแนวทาง</p> <p><b>2. สายพันธุ์ย่อยโอมิครอน BA.2</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, INN)</p> <p>- พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. เผย สถานการณ์โควิดโอมิครอน BA.2 เวอร์ชันล่องหน ที่ไทยพบผู้ติดเชื้อแล้ว 14 รายนั้น สธ. ย้ำว่ายังไม่มีรายงานที่น่าเป็นห่วง ขณะที่กรมวิทย์ฯ ติดตามสถานการณ์โรคและตรวจผู้ป่วยในประเทศอย่าง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ใกล้ชิด ย้ำว่ายังไม่มียางานความรุนแรงมากไปกว่าโอไมครอนสายพันธุ์เดิม แต่จะเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดและรายงานให้ทราบเป็นระยะ</p> <p><b>3. ให้ผู้ติดโควิดเข้าสอบ TCAS ได้</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, บ้านเมือง, มติชน, แนวหน้า, ผจก., posttoday,)  - นายวิชาญ เครื่องาม รองนายกฯ ให้สัมภาษณ์กรณีให้คนที่ติดโควิด 19 เข้าสอบ TCAS ได้ว่า เป็นเรื่องของ อว.จัดการ โดยใน 1 ปีจัดสอบหลายครั้ง แต่ยังไม่ถึงวันสอบ เป็นเพียงการเตือนให้ระวังอย่าติดโควิด จะมีคนสู่มเสี่ยงจำนวนมาก ซึ่งทาง ทปอ. ได้หารือเรื่องนี้กับทาง สธ. แล้ว ส่วนการสอบ กพ. เลื่อนไปไม่มีกำหนด เพราะมีผู้สอบมากถึง 8 แสนคน</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์สยามรัฐ  - รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวถึงประเด็นที่ อว. ได้มีการประสาน สธ. เรื่องการดูแลการสอบที่แคสแล้วหรือไม่ สธ. ฉีดวัคซีนให้แล้ว และ สธ. ได้ให้มาตรการไปแล้ว ไม่จำเป็นต้องเข้าไปดูแล ย้ำให้รักษามาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคล เมื่อมีการฉีดวัคซีน ตรวจสอบคัดกรองด้วย ATK ก่อนเข้าสอบแล้ว ก็สามารถดำเนินการได้</p> <p><b>4. ชุดตรวจคัดกรอง “โควิด 19 สแกน”</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์มติชน  - รศ.ดร.สัณชัย พยุภรณ์ อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และคณะ ได้คิดค้นชุดตรวจคัดกรอง “โควิด 19 สแกน” โดยใช้เทคนิค RT-RPA และ CRISPR-Cas12a หากพบสารพันธุกรรมที่จำเพาะต่อเชื้อ SARS-CoV2 จะเกิดการเรืองแสง สามารถตรวจวัดได้ด้วยโทรศัพท์มือถือที่มีโปรแกรมในการประมวลผล ราคาไม่แพง และได้รับการรับรองและอนุญาตให้ผลิตจาก ออย. แล้ว</p> <p><b>5. ร้านอาหารเก็บค่าตรวจ ATK</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ข่าวสด, มติชน  - เพจหมอแล็บแพนด้า เผยว่า มีการเผยแพร่ภาพบิลค่าอาหารของร้านแห่งหนึ่งใน จ.ลำปาง เก็บค่าตรวจ ATK โดยเจ้าของร้านชี้แจงว่า เป็นการขอตรวจกลุ่มลูกค้าที่มานั่งรับประทานในร้าน โดยจะสอบถามหรือให้แสดงแอปฯ หมอชนะว่าได้รับวัคซีนมาแล้ว และขอตรวจสุ่มตรวจ 1 คน ด้วยชุดตรวจ ATK แบบน้ำลาย ก่อนเข้าร้านมีการแจ้งลูกค้าให้ทราบทุกราย ส่วนชุดตรวจคิดในราคาต้นทุนที่ซื้อมาไม่ได้บวกราคาเพิ่ม</p> <p><b>6. เลิกตรวจ ATK นร.</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์สยามรัฐ  - น.ส.สุภัทรา นาคะผิว ประธานคณะอนุกรรมการด้านบริการสุขภาพ สภากงศ์กรของผู้บริโภค (สอบ.) แนะนำให้ สธ.-ศธ.-สปสช. เร่งสร้างความชัดเจนด้านมาตรการจัดการการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดในสถานศึกษาและพื้นที่เสี่ยง เลิกตรวจหาเชื้อแบบหว่านแห หลังมีผู้ปกครองรวมตัวให้ยกเลิกตรวจ ATK เพราะสร้างภาระค่าใช้จ่าย และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเยื่อโพรงจมูกของเด็กเล็ก ต้องเร่งหาวิธีการอื่นที่เหมาะสม</p> <p><b>7. คลัสเตอร์สถานศึกษา</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (เดลินิวส์, มติชน, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ข่าวสด, สยามรัฐ, เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ, ประชาชาติ, โพสต์ทูเดย์, ch7, thaipbs)  - ที่ประชุม ศบค.ชุดเล็ก เผย คลัสเตอร์สถานศึกษากระจายกว่า 11 จังหวัด ห่วงคลัสเตอร์ ร.ร.ประจำหญิงล้วนที่ราชบุรี ติดเชื้อ 311 ราย หลังนักเรียนกลับบ้านปีใหม่ เบื้องต้นมีมาตรการปิดโรงเรียนและทำการสอบสวนโรค ย้ำโรงเรียน สถานศึกษา เข้ม 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้มงวด</p>	
<p><b>มาตรการ สธ. และประเด็นอื่นๆ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ กท.ธุรกิจ, ผู้จัดการ  - รองนายกฯ และรมว.สธ. เปิดโอกาสให้คณะนักธุรกิจภาคการท่องเที่ยวเข้าหารือ รับข้อเสนอเพื่อภาครัฐสนับสนุนการฟื้นตัว เว้นภาษีให้โรงแรมที่เป็น Hospitel พร้อมขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการเข้ม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นประชาชนปลอดภัยและเศรษฐกิจฟื้นตัว</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม สบส. ชวนประชาชนปฏิบัติสุขบัญญัติปฏิบัติวันจ่าย วันไหว้ วันเที่ยว ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างในการเลือกซื้ออาหาร ปรงอาหารให้ถูกสุขลักษณะ แยกสำรับในการทานอาหาร ลดปริมาณเผากระดาชเงิน กระดาชทอง ลดฝุ่น PM 2.5 และห้องเที่ยวปลอดภัยด้วยความไม่ประมาท ปฏิบัติ ตามหลัก Universal Prevention ในยุคโควิด 19</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ประชาชาติ, newtv</p> <p>- ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาฯ ระบุว่า หลังได้รับวัคซีนเข็มแรกมาแล้ว 2 เข็ม แล้วฉีดกระตุ้นเข็ม 3 ด้วย AZ Pf หรือ MD ได้ผลดีต่อสายพันธุ์เดลตาและโอมิครอน และขณะนี้ก็เป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับประเทศไทยอยู่แล้ว</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>- นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานกมธ.สาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์ข้อความแนะนำให้ผู้ปกครองศึกษาข้อมูลฉีดวัคซีนเด็ก ผลข้างเคียง ประกอบการตัดสินใจ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (แนวหน้า, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (แนวหน้า)</p> <p>- นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีพบตัวแทนขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ฟีมูฟ) มีผลตรวจ ATK เป็นบวก 7 คน ว่า ก่อนหน้านี้ จนท.ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ 1111 ทำเนียบรัฐบาล ได้ติดต่อโควิด 19 จากผู้มายื่นเรื่องร้องเรียน ต้องกักตัวผู้ใกล้ชิดจำนวนมาก สบส. จึงกำหนดมาตรการเข้มข้น โดยให้โรงเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ หรือไปรษณีย์ ส่วนผู้ที่ต้องเข้าร่วมประชุมหรือติดต่อกันที่ศูนย์ฯ ต้องแสดงผลตรวจ ATK หรือผลการฉีดวัคซีน และจึงทำให้ตรวจพบผู้ติดเชื้อจากกลุ่มฟีมูฟ</p>	
<b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<p><b>บริการฟอกไตด้วยเครื่องฟรี</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ไทยโพสต์, มติชน, ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, newtv, thaigov, amarintv, TNN, thestandard, bangkokinsight, acnews, thailandplus)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ภายหลังหารือร่วมกับ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และนายธนพล ดอกแก้ว นายกสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย ถึงการเพิ่มทางเลือกฟอกไตด้วยเครื่องโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เริ่มวันที่ 1 ก.พ. 65 ว่าเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายครอบครัว การเลือกวิธีฟอกไตขึ้นกับข้อบ่งชี้และความเหมาะสมของผู้ป่วย สามารถรับบริการได้ทุก รพ. ที่มีหน่วยบริการ พร้อมทั้งรณรงค์เพื่อลดผู้ป่วยรายใหม่และให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการบริจาคอวัยวะมากขึ้น</p>	-
<p><b>นโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลมาตรฐาน HA</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. มอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ตลอดจนการปรับเปลี่ยนทิศทางการดำเนินงานของสถาบันที่เกิดขึ้น ภายหลังจากสถานการณ์โควิด 19 ในการประชุมคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)</p>	-
<p><b>โครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติ Vaccine Hesitancy</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์, thailandplus</p> <p>- กรมสุขภาพจิต ร่วมกับ องค์การอนามัยโลก องค์การยูนิเซฟ และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ จัดสัมมนาวิชาการนานาชาติ สร้างความเชื่อมั่น ลดความลังเลใจ พร้อมใจฉีดวัคซีน (Vaccine Hesitancy) หัวข้อคนไทยรับวัคซีนครอบคลุม สร้างภูมิคุ้มกันต่อไวรัสกลายพันธุ์ โดย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายในหัวข้อ A brief review of Vaccine Hesitancy and Policies approach</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>แนะนำวิธีรักษาพิษจากตะขาบ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กท.ธุรกิจ, thailandplus, thaipbs</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า กรณีที่มีข่าวเผยแพร่ว่าพบชายโดนตะขาบกัด แล้วนำคางคกมารักษา โดยการถูบริเวณแผลนั้น มีความเสี่ยงต่อการเกิดผิวหนังติดเชื้อมากขึ้น</li> <li>- พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง แนะนำการรักษาพิษจากตะขาบอย่างถูกวิธีเพื่อบรรเทาอาการที่จะเกิดขึ้น และป้องกันการติดเชื้อทางผิวหนัง หลังถูกตะขาบกัด ควรทำความสะอาดแผลด้วยน้ำสะอาดก่อน จากนั้นปฏิบัติดังนี้ 1. ประคบด้วยน้ำแข็งหรือแช่บริเวณที่ถูกกัดในน้ำอุ่นเพื่อลดอาการปวด 2. ใช้ยาแก้ปวดชนิดรับประทานหรือสเปรย์ลดอาการปวด 3. รับประทานยาแก้แพ้ กลุ่ม antihistamines 4. ควรได้รับการฉีดวัคซีนบาดทะยัก 5. รับประทานยาฆ่าเชื้อหากมีการติดเชื้อที่ผิวหนัง กรณีถ้ามีอาการแพ้รุนแรงเกิดขึ้นควรไปพบแพทย์ทันที</li> </ul>	-
<p><b>อย. แจงกรณีญี่ปุ่นเรียกคืนมันฝรั่งทอดจากไทย</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการ อย. แจงกรณีบริษัทญี่ปุ่นเรียกคืนมันฝรั่งทอดที่ส่งจากไทย หลังจากตรวจพบสารไกลโคแอลคาลอยด์สูงกว่าปกติ ด้านผู้ผลิตแจ้งว่าผลิตภัณฑ์มันฝรั่งทอดดังกล่าว ผลิตเพื่อส่งออกเท่านั้น ไม่มีวางจำหน่ายในประเทศไทย ซึ่ง อย. ได้สุ่มตัวอย่างมันฝรั่งทอดกรอบในประเทศเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ พร้อมประสาน สสจ. เพื่อตรวจสอบสถานที่ผลิตต่อไป</li> </ul>	-
<p><b>เตือนอย่าซื้อไส้กรอกไม่มียี่ห้อ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, คมชัดลึก, มติชนสุดสัปดาห์, ผู้จัดการ, Chiangmainews, thebangkokinsight, thaipbs, pptvhd36, ch7)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ศูนย์พิษวิทยารามาฯ เตือนอย่าทานไส้กรอกจากแหล่งไม่แน่ชัด หลังพบเด็ก 6 ราย ป่วยภาวะเมทฮีโมโกลบิน ใน 5 จังหวัด (เชียงใหม่ 2 ราย, เพชรบุรี 1 ราย, สระบุรี 1 ราย, ตรัง 1 ราย, กาญจนบุรี 1 ราย) มีประวัติกินไส้กรอกไม่มียี่ห้อ ไม่มีเอกสารกำกับ โดยจะมีอาการคลื่นไส้ เวียนศีรษะ อาจหมดสติได้ เหนื่อย หายใจเร็ว เขียว ระดับออกซิเจนวัดที่ปลายนิ้วต่ำ ขณะนี้ยังไม่มียาใดที่รุนแรงถึงแก่ชีวิต</li> </ul>	-